



CGEO Visit : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

สศ. ได้ใช้โอกาสที่ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายอำนาจ ทองสกลิต) CGEO ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ครั้งที่ 3 ที่ สศ. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 ก.ค. 54 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมา พุดคุยเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของกระทรวงพลังงาน ผู้ร่วมในการพบปะพูดคุยครั้งนี้ ได้แก่ ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ นางพรสม เปาปราโมทย์ ชช. ด้านสตรีของ สศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่



สรุปความว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายทั้งกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญได้แก่

1. **ประเด็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน** กระทรวงพลังงานมีภารกิจหลักด้านการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทุกรูปแบบ ผู้บริหารส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรม และหลายๆ ตำแหน่งกำหนดให้เป็นผู้อำนวยการที่เป็นวิศวกรเฉพาะด้าน ทำให้สิทธิและโอกาสของผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่จะดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ไม่ทัดเทียม ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนให้สิทธิและโอกาสสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้หญิงมีสิทธิและโอกาสมากขึ้น

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญผู้หญิงในกิจกรรมด้านต่างๆ ในฐานะผู้นำกลุ่มและการมีส่วนร่วมตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศ และส่งเสริมให้ผู้ถูกกระทำแสดงตัวและร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม

กระทรวงพลังงานมีความชัดเจนในนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายได้กำหนดให้มีศูนย์ประสานมิติหญิงชายทุกกรมตลอดจนหน่วยงานในส่วนภูมิภาคด้วย ได้แก่ สำนักงานพลังงานทุกจังหวัด และสำนักวิชาการพลังงานภูมิภาค 12 แห่ง ซึ่งมีการเริ่มต้นดำเนินการแล้ว แม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและเวลาอยู่บ้าง

2. **ส่วนการดำเนินงานกับกลุ่ม** หน่วยงานอื่นๆ สศ. จะเสนอความก้าวหน้าและรายงานผลการพบปะประชาชน หน่วยงานได้พยายาม

ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงาน โดยสนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงทำงานในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนจะมีความรู้สึกไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมากกว่า และในส่วนของประชาชนก็ได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้ประชาชนทำบัญชีครัวเรือนการใช้จ่ายด้านพลังงาน (ค่าน้ำมันรถยนต์ แก๊สหุงต้ม ไฟฟ้า) ปรากฏว่า รายงานดังกล่าวมากถึง 1/3 ของรายงาน กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายอบรมให้ผู้หญิงมีความรู้ในการใช้หลอดประหยัดไฟ สอนทำเตาเชื้อเพลิงชีวภาพจากทรัพยากรในท้องถิ่น สอนทำเตาเผาต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อทำถ่านเพื่อลดการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ครอบครัวมีรายจ่ายลดลง และยังมิรายได้จาก การขายถ่านไม้ น้ำส้มควันไม้ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้หญิงและครอบครัวดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นอาสาสมัครพลังงานชุมชนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงเหล่านี้จะเป็นอาสาสมัครในตำแหน่งอื่นๆ อยู่แล้ว และทำงานได้ดีเนื่องจากเป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนในพื้นที่



นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ สำหรับตัวอย่างการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในกระทรวงพลังงาน สำหรับหน่วยงานอื่นๆ สศ. จะเสนอความก้าวหน้าและรายงานผลการพบปะพูดคุยกับ CGEO ของหน่วยงานต่างๆ ในโอกาสต่อไป



หมายเหตุ : กิจกรรม CGEO Visit เป็นการปฏิบัติงานนอกเข็มนาและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ระหว่าง สศ. กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเครือข่าย ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Eocal Point) โดยมีผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดีขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็น CGEO : Chief Gender Equality Officer หรือผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย ซึ่งเป็นกลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระดับกระทรวง กรม ตามมติ ครม. วันที่ 31 ก.ค. 44